

มอนเตสซอริ การศึกษาเพื่อโลกยุคใหม่

รายละเอียดหลักสูตร Diploma Montessori Internationale

แพทย์หญิง มาเรีย มอนเตสซอริ เริ่มการพัฒนางานจากจุดตั้งต้นคือการเชี่ยวชาญเด็กสมองพิการและด้อยสติปัญญาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของประเทศอิตาลีเมื่อกว่า ๑๐๐ ปีมาแล้ว ปัจจุบันวิธีการและเครื่องมือต่างๆนำมาใช้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็กทุกศักยภาพจนถึงเด็กปัญญาเลิศให้โอกาสเด็กสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพได้จริง การจัดการศึกษาตามแนวทางมอนเตสซอริเชื่อมโยงกับประสาทวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการรับรู้ และนักปฏิรูปการศึกษายืนยันว่ามีความเหมาะสมและสามารถพัฒนาผู้เรียนเพื่อสังคมในอนาคตได้เป็นอย่างดี



องค์กรมอนเตสซอริสากล (เอเอ็มไอ)



The Association Montessori Internationale (AMI) ก่อตั้งโดยแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอริ เป็นองค์การนานาชาติที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาระบบมอนเตสซอริและการฝึกอบรมครูมอนเตสซอริทั่วโลก เป้าหมายหลักของเอเอ็มไอคือดำรงและรักษาคุณภาพการจัดการศึกษาตามปรัชญา หลักการ และกระบวนการวิธีของ ดร.มอนเตสซอริที่เผยแพร่ไปอย่างหลากหลายให้มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ของชีวิตมนุษย์

การพัฒนาครูมอนเตสซอริสากลในประเทศไทย Montessori Teacher Education in Thailand



การพัฒนาครูมอนเตสซอริสากลในประเทศไทยเริ่มเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๘ หลังจากที่ คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทดลองใช้มอนเตสซอริเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐมเขต ๑ ห้องเรียน ทดลองได้รับการประเมินเป็น Best Practise และต่อมาได้รับการประเมินภายนอกด้วยคะแนน ๘๘.๒๘ ผลสำเร็จของการทดลองทำให้โรงเรียนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัว

ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาและมอนเตสซอริสากล โดยมีเป้าหมายสร้างโอกาสเป็นทางเลือกแก่เด็กและผู้ปกครองเพื่อเข้าถึงการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพครู ต่อมาได้พัฒนาความร่วมมือต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีกรอบความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในปี ๒๕๖๖ มีความร่วมมือกับกรมเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ สมาคมมอนเตสซอริแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรสากลจึงยกระดับการส่งเสริมการจัดการศึกษามอนเตสซอริมาตรฐานสากลเพื่อสร้างวิทยากรสากลสัญชาติไทยให้สามารถต่อเนื่องของการพัฒนางานในประเทศและสร้างความสามารถเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือของภูมิภาคอาเซียน

กระบวนการวิธีเรียนสอนมอนเตสซอริ The Montessori Approach

“กระบวนการวิธีมอนเตสซอริเป็นระบบการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นจากผลสังเกตการณ์ด้านความต้องการทางกายภาพและจิตวิทยาเด็กแต่ละระยะพัฒนาการด้วยประสงค์ที่จะช่วยเด็กให้ทำงานอันยิ่งใหญ่มหาศาล คือ สร้างสมสิ่งอันจำเป็นต่อการพัฒนาตนเองจากวัยเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์” Dr. Maria Montessori, Education for Human Development หลักสูตรครูอนุบาลมอนเตสซอริสากลนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและแปลต่อเนื่องเป็นภาษาไทย เวลาเรียนของหลักสูตรแบ่งเป็น ๔ ภาคเรียนใช้เวลา ๒ ปีๆละ ๒ ภาคเรียน (โดยกำหนดเวลาระหว่างปิดภาคการศึกษา) เพื่อความสำเร็จตามหลักสูตรผู้เรียนต้องมีเวลาฟังบรรยายไม่ต่ำกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และมีเวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ชั่วโมง การสังเกตชั้นเรียนมอนเตสซอริสากลและการฝึกสอนในชั้นเรียนมอนเตสซอริสากลอาจปฏิบัติได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

AMI Casa dei Bambini Training Course

- จิตวิทยา พัฒนาการเด็ก และ ทฤษฎี หลักการมอนเตสซอริ
- กิจกรรมเพื่อชีวิตและการเรียนรู้เพื่อทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต
- พัฒนาการของประสาทรับรู้อ
- พัฒนาการของภาษาพูดและภาษาเขียน
- คณิตศาสตร์
- ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลป ชีววิทยา และดนตรี
- การฝึกปฏิบัติการสอนพร้อมอุปกรณ์
- การสังเกตการณ์ชั้นเรียนมอนเตสซอริสากล
- การฝึกสอนในห้องเรียนมอนเตสซอริสากล
- การผลิตอุปกรณ์
- คู่มือครู



การรับสมัคร Admission

การรับสมัครมี ๒ กรณี คือ ผู้สมัครมีวุฒิปริญญาตรีสาขาการศึกษา สมัครประเภท ภาคปกติ ส่วนผู้สมัครซึ่งมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นๆ หรือมีวุฒิต่ำกว่าแต่แสดงคุณสมบัติที่เชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จในการเรียนหลักสูตร สมัครประเภทภาคสมทบ

การลงทะเบียน Course Fees

ค่าสมัคร รวมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรและค่าสมาชิกสมาคมวิชาชีพมอนเตสซอริสากลปี ๒๕๖๗ และ ๒๕๖๘

ราคาพิเศษภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ราคาปกติภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สมาคมมอนเตสซอริแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี ๐๕๕๐๐๖๔๐๓๗

ส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ,montessoriassothailand@gmail.com

กำหนดเวลาเรียน Courses Schedule

บรรยายและฝึกปฏิบัติในห้องเรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ภาคเรียน ที่ ๑: ๒๕ มีนาคม – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (หยุดสงกรานต์ ๖ - ๑๔ เมษายน)

ภาคเรียน ที่ ๒: ๓๐ กันยายน – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาคเรียน ที่ ๓: ๑๐ มีนาคม – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (หยุดสงกรานต์ ๕ - ๑๓ เมษายน)

ภาคเรียน ที่ ๔: ๒๕ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

การสังเกตการณ์และการฝึกสอน กำหนดวันที่เหมาะสมและสถานที่โดยผู้อำนวยการฝึก ร่วมกับผู้เรียน

ศูนย์ฝึกอบรม Course Venue

ศูนย์พัฒนาการศึกษาระบบมอนเตสซอริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมิ่งเมืองพลาราม ถนนเพลินจิต ต.เมืองพล อ. พล จ. ขอนแก่น

ติดต่อ Contact Us Telephone: (66) 0870035018, 089437712, 0814302428, 0813754930

Email: montessoriassothailand@gmail.com